

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูพะกา	รักษาราชการแทนอธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภพรา สิมะโรจนา	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ	รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ถ์ มณีโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. อาจารย์เมธี พรหมศิลา	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน์	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๖. อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๗. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	กรรมการและเลขานุการ
๘. ดร.พรพรรณ ดอนพนัส	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัณฑิตศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ	คณบดีคณะครุศาสตร์	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุม ๐๙.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูพะกา ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดำเนินการ ๓ ส่วน ๑) จัดทำหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education (OBE) ๒) จัดทำมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEX) เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานการจัดการองค์กร และ ๓) ตรวจสอบต้นทุนการทำงาน งบประมาณรายรับ-รายจ่าย โดยแยกเป็น ๑๐ อันดับ Top Ten รายจ่าย-รายรับ แยกเป็นรายคณะเพื่อดูสถานการณ์การเงิน ศักยภาพของมหาวิทยาลัย รวมถึงชุดข้อมูล การปรับระบบ ERP บางข้อมูลอาจต้องนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา

/ระเบียบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่
๖/๒๕๖๕ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	เรื่อง/มติ	ผลการดำเนินการ
๑	ร่างรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มติที่ประชุม เห็นชอบร่างรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาในหลักการ และมอบบัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
๒	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา และ มอบบัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การเก็บเงิน ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา มอบบัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะ กรรมการฯ และผ่านงานนิติการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงิน ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาอังกฤษ ระดับ บัณฑิตศึกษา มอบบัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ และผ่านงานนิติการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	หารือระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์ มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหม่ ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๕

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า บัณฑิตศึกษาได้ติดตามการรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ คน การดำเนินการเป็นไปตามแผน และจะครบระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ๖ ปีการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๕

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า บัณฑิตศึกษาได้ติดตามการรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ นักศึกษานำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓.๓ (ร่าง) คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า หลังจากที่แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ได้ดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อจัดทำร่างคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา และเวียนพิจารณาร่างคำอธิบาย รายวิชาดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และจะดำเนินการจัดทำร่างประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒินครินทร์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย (กบ.) และสภาวิชาการ ต่อไป

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นสมควรยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย แล้วให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปฏิบัติหน้าที่ที่เคยเป็นภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มาแต่เดิมให้แก่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่างๆ โดยใช้ชื่อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ชื่อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม่) ระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยอนุโลม จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศฉบับใหม่ทดแทน เพื่อให้การบริหารงานของบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ งานบัณฑิตศึกษา จึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ที่ ๒๔๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้เสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยมีสาระการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

- ๑) เพิ่มหัวข้ออาจารย์พิเศษใน มคอ.๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๒) เพิ่มชื่ออาจารย์ ดร.วิชุดา พรายรงค์ คุณวุฒิ ปร.ด. (ภาษาไทย) กศ.ม. (การสอนภาษาไทย) ค.บ. (ภาษาไทย) เป็นอาจารย์พิเศษของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามที่เสนอ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ผลงานวิชาการของอาจารย์ ดร.วิชุดา พรายยงค์ ที่เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๑ หากส่งไปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลงานชิ้นนี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) มอคณะครุศาสตร์และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนพิจารณาตามข้อสังเกตและข้อข้อเสนอแนะดังกล่าว ก่อนเสนอเข้าพิจารณาในสภาวิชาการ

๕.๒ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้เสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๑ ท่าน และขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ผู้สอน จำนวน ๔ ท่าน โดยมีสาระการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ ๑) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เดิม รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนอารีวงศ์ คุณวุฒิ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๒) เพิ่มอาจารย์ที่ยังไม่มีรายชื่อใน มคอ.๒ เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ หงษาชาติ คุณวุฒิ ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) และ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) (๒) อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ แก้วมาเมือง คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำ) (๓) อาจารย์สิรพัชญ์ หาญนอก คุณวุฒิ ศศ.ม. (ภาษาไทย) (๔) อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง คุณวุฒิ อ.ม. (ภาษาไทย) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ **มีมติ** เห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังนี้ ๑) เห็นชอบ กรณีขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนอารีวงศ์ ๒) เห็นชอบ กรณีขอเพิ่มชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ หงษาชาติ และอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ แก้วมาเมือง เป็นอาจารย์ผู้สอนในเล่ม มคอ.๒ ตามที่เสนอ ๓) เห็นชอบ กรณีขอเพิ่มชื่อ อาจารย์สิรพัชญ์ หาญนอก และอาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง เป็นอาจารย์ผู้สอนในเล่ม มคอ.๒ ตามที่เสนอ **โดยให้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ และให้เร่งดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา** จึงเรียนคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๒)

๕.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือก นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ หลักสูตรรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา แบบ ๑.๑ จำนวน ๕ คน แบบ ๒.๑ จำนวน ๕ คน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก๒ จำนวน ๔๐ คน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก๒ จำนวน ๓๐ คน หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ แผน ก๒ จำนวน ๑๕ คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา แผน ก๒ จำนวน ๑๐ คน แผน ข จำนวน ๑๐ คน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก๒ จำนวน ๑๐ คน และ แผน ข จำนวน ๑๐ คน จึงเรียนคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) แก้ไขปีการศึกษาหัวประกาศ จาก ๒๕๖๕ เป็น ๒๕๖๖
- ๒) ตรวจสอบการใช้ชื่อหน่วยงานว่าเป็น งานบัณฑิตศึกษา หรือกลุ่มงาน บัณฑิตศึกษา หรือบัณฑิตศึกษา เพื่อระบุให้เหมือนกันทุกจุด

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

๕.๔ ขออนุมัติเพิ่มรายชื่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ขอเพิ่มอาจารย์ผู้สอนรายวิชา EMR๗๐๑ สถิติเพื่อการวิจัย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผู้สอนเดิม ได้แก่ อาจารย์ ดร.บุษยรัตน์ จันทร์ประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี อำนวยตระกูล ซึ่งขอเพิ่มอาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวฑฒ เป็นอาจารย์ผู้สอน ร่วมในรายวิชาดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ โดยการแจ้งเวียน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการเพิ่มรายชื่ออาจารย์ผู้สอนร่วมหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ในรายวิชา EMR๗๐๑ สถิติ เพื่อการวิจัย จึงเรียนคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวฑฒ เป็นอาจารย์ผู้สอนร่วม หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ในรายวิชา EMR๗๐๑ สถิติเพื่อการวิจัย

๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทำการประมวลผลการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑๐ โดยมีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์แยกเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร จำนวน ๘ ราย และนำเสนอในงานประชุมวิชาการ จำนวน ๒ ราย จึงเรียนคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑๐ คน ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

- ๑) นางสาวนันทดา ประสพกาญจน์
- ๒) นางสาวอภิญญา เพียรโคตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- ๑) นางวารุณี จันพร
- ๒) นางสาวจันทร์เพ็ญ สันทาลุนัย
- ๓) นายธวัชชัย ศรีจันทร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

- ๑) นางสาวจุไรรัตน์ อินตะนนท์
- ๒) นางสาวสินีนานู กุ่ยรักษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- ๑) นางเปรมสินี พวงวัฒนวงศ์
- ๒) นายธนูทอง ศิริวงศ์
- ๓) นางสาวพัชรา ผิวทอง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัดต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ถ้าเผยแพร่ในวารสารต้องมีผู้ประเมินที่มาจากหลากหลาย จำนวน ๓ คน ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกาศไม่ระบุบทเฉพาะกาล ดังนั้นการเริ่มปฏิบัติเมื่อใดนั้นอาจทำหนังสือสอบถามความชัดเจนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ว่าเริ่มเมื่อใด อย่างไร เนื่องจากนักศึกษาบางรายอยู่ระหว่างดำเนินการ ควรมีการกำหนดให้นักศึกษาว่าตั้งแต่เมื่อใดเป็นต้นไป

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำหนังสือสอบถาม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ความชัดเจนดังกล่าว และจัดทำข้อสรุป
ส่งเคราะห์กฎหมาย ๖ ฉบับที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณาในคราว
ประชุมครั้งถัดไป

ปิดการประชุม ๐๙.๓๕ น.



ดร.พรพรรณ ดอนพนัส

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม